
   สืบเนื่องจากกรณีบริษัทประกันภัยได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เลิก
กิจการต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการช าระค่าสินไหม
ทดแทนในกรมธรรม์ประกันภัยโควิด – ๑๙ แบบ “เจอ จ่าย จบ” ให้แก่   
ผู้เอาประกันภัย คณะกรรมาธิการเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้เอาประกันภัยจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาศึกษา จึงได้เชิญผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. และสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและ
ป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหาเชน่นี้ขึ้นอีก  

 ทั้งนี ้คณะกรรมาธิการได้มขี้อห่วงใยว่า ควรมีการสรา้งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้กับประชาชนในการ
โอนกรมธรรม์ใหบ้ริษัทประกันภัยอื่น และบริษัทประกันภัยควรหาวิธี
จัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังม ี
ผลผูกพันอยู่ไปยังบริษัทประกันภัยผู้รับโอน และผู้เอาประกันภัย
จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมและจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อนจึงจะสามารถโอนกรมธรรม์
ไปยังบริษัทประกันภัยผู้รับโอนได้ นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณา
เงื่อนไขในการรับประกันภัยให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม ผู้พิการและ 
 กลุ่มผู้เสียเปรียบกรณีอื่น ๆ ด้วย 

 

คณะกรรมาธกิารสิทธมินุษยชน สทิธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒสิภา 

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทรท์ี่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เอกสารข่าว 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 

๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข CA 426 ช้ัน ๔ 
อาคารรัฐสภา และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  
( โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย  แสวงการ  

เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาส าคัญ ดังนี้  

 

พิจารณาตดิตามการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสญัญาประกันภัย 

 

 

 



- ๒ – 

จากกรณีปรากฏข่าวรถจักรยานยนต์ชนแพทย์หญิงเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลาย 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้มีข้อห่วงใยต่อประเด็น
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้มีการติดตามความคืบหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและทางม้าลาย  

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยบนท้องถนน วุฒิสภา 
ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายเพื่อปลูกจิตส านึก
ให้กับสังคม โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะในการที่จะต้องหยุดรถเพื่อให้คนเดินข้ามถนน
บริเวณทางม้าลายได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างใหก้ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดรับกับสภาพปัญหาและ
เป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละพื้นที่ โดยคณะกรรมการ
บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ได้ร่วมกับส านักงานเขตดุสิต
ฝ่ายงานจราจร ด าเนินการตีเส้นจราจร ทางม้าลาย เส้นชะลอความเร็วเส้นห้ามหยุดรถ 
เส้นประ เส้นทึบ ตลอดแนวถนนด้านบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน 

คณะกรรมาธิการเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดูแลบริเวณ 
ทางม้าลายและท าให้บริ เวณทางม้าลายเป็นพื้นที่ได้รับความ
คุ้มครองพิเศษและควรปลูกฝังจิตส านึกเรื่องความปลอดภัย 
ทางถนนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กัน ตลอดจนควรพิจารณา 
หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนน 
ในภาพรวม สร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัย
ทางถนนในกลุ่มคนเดินเท้าให้กับประชาชนผ่านทุกช่องทาง
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์และการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
นอกจากนี้ อาจมีการจัดท าสัญญาณเตือนให้กับผู้ขับรถยนต์ได้รับ 
 ทราบว่าใกล้จะถึงจุดทางม้าลายเพื่อให้มีการชะลอรถยนต์ 

โดยอาจมีการสร้างต้นแบบในจุดทางข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้มีการติดตาม 
มาตรการความปลอดภัยทางถนนเพื่อคุ้มครอง  สิทธิของประชาชนผูใ้ช้ทางม้าลายอย่างใกล้ชิดต่อไป  

พิจารณาติดตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนเพื่อคุ้มครองสทิธิของประชาชน 

 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ/ข่าว  

 


